

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ผศ.ดร.ยุภาพร ยูภาส อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผศ.ดร.สัญญา เคนาภูมิ และ ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิชัย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม

ขอขอบคุณ รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ ดร.สุทธิพันธ์
อรัญญาส ผู้ทรงคุณวุฒิสอบวิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
สำเร็จด้วยดี

ขอขอบคุณ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไทรสงค์ รศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ โสภา ผศ.ดร.กตัญญู แก้วหานาม
ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ และ ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงห์เลิศ ที่ท่านได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ
และตรวจสอบแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นอย่างดี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในสายงานกรมการ
พัฒนาชุมชน กรมการปกครอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร รวมถึงนักวิชาการทุกท่านที่ได้กรุณาวิพากษ์รูปแบบในฐานะผู้เชี่ยวชาญ จนผู้วิจัยได้
รูปแบบการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยที่สมบูรณ์ และ
ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกำนันผู้ใหญ่บ้านใน
กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ทุกท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำและให้การ
สนับสนุนในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณคุณอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านทั้งอาจารย์
ภายในและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาและให้
คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์เป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามทุกท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวก
ให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้วิจัยด้วยไมตรีจิตมาโดยตลอด

กราบขอบพระคุณคุณพ่อทองพูน คุณแม่สำเรียง บำรุงชัย บิดามารดาของผู้วิจัยที่ท่านได้
ให้ชีวิตเลี้ยงดูและให้การอบรมในสิ่งที่ดีงาม จนทำให้ผู้วิจัยได้รับราชการในกระทรวงมหาดไทย
และมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระดับคุษฎ์บัณฑิต รวมทั้งคุณเชติรัชช์ บำรุงชัย ภริยาคุณชิวิต และ
เด็กหญิงพิชชา บำรุงชัย บุตรสาว ที่ให้กำลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด

คุณค่าและประโยชน์ทั้งหลายอันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่บูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยจนประสบความสำเร็จ
ในการศึกษาครั้งนี้ด้วยดี

สมเชาวน์ บำรุงชัย